

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๖ สท/๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่ง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

dmj

(นายต่อพงษ์ อ่าพันธุ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๔๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. แนะนำข้าราชการฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- แนะนำนายรุ่งโรจน์ ทองศรี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. ขอขอบคุณทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ขอขอบคุณทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ช่วยให้การจัดประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๑๔ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการเดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในหลายจังหวัด ขอขอบคุณที่ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การดำเนินการตามนโยบายปกป้องสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ตามที่ได้เดินทางไปร่วมเปิด “โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์” ในหลายจังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของการรวมพลังมวลชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์และปฏิญาณตนที่จะปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยึดหลักสงบ สันติ สามัคคี ให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากจังหวัดใดมีความต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงาน ให้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๔. “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อย่างต่อเนื่องโดยให้ยึดถือหลัก Citizen Center ให้ประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๒ สัปดาห์	- จังหวัดทุกจังหวัด
๕. มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	- ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ทราบว่าขณะนี้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๒๙ จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยนำบัญชีหมู่บ้านภัยแล้งซ้ำซากที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นมาตรการเร่งด่วน ๖ ประการ ดังนี้ ๑) น้ำกิน น้ำใช้ ให้มีศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้านนำน้ำมาแจกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ๒) น้ำเพื่อการเกษตร บริหารจัดการให้ทั่วถึงอย่าให้เกิดความขัดแย้ง ๓) ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยประสานการดำเนินงานกับแรงงานจังหวัด ๔) ระวังป้องกันโรคฤดูร้อน โดยประสานการดำเนินงานกับสาธารณสุขจังหวัด ๕) วางแผนป้องกัน ปรามปรามโจรผู้ร้าย โดยประสานการดำเนินงานกับตำรวจภูธรจังหวัด ๖) ระวังภัยพิบัติอื่น ได้แก่ พายุฤดูร้อน อัคคีภัย และไฟป่า	- จังหวัดทุกจังหวัด
๖. การจัดงาน “OTOP Festival in the City 2009”	- งาน “OTOP Festival in the City 2009” หรือ “ปรากฏการณ์ภูมิปัญญาไทย กลางใจเมือง โอท็อปไทยช่วยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สนามศุภชลาศัย สวนเบญจกิติ และห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๘ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน ฯลฯ ให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงาน สำหรับหน่วยงานในส่วนกลางให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยให้ถือเป็นงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p>	
<p>๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล โดยใช้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระบวนการประชาคมเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล โดยมอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนกลางมอบ ศตส.มท. รับผิดชอบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ศตส.มท.</p>
<p>๘. คำนิยามการทำงาน ของกระทรวงมหาดไทย “ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี”</p>	<p>- ขอมอบคำนิยามของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คือ ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี โดยให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำคำนิยามดังกล่าวมาจัดทำ Action Plan และให้ขับเคลื่อนการดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยทุกเดือน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>๑. การดูแลและกวาดล้างสถาบันกึ่ง</p>	<p>- ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบสถานบริการในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ยกเว้น ๑๔ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ และได้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบสถานบริการจากส่วนกลาง จำนวน ๑๗ ชุด รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน ๖ ชุด และพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ ชุด โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่าง ๆ</p>	<p>- กรุงเทพมหานคร - จังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น ๑๔ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ มี ๑๒ จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ลิงห์บุรี กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี นครนายก สระแก้ว อุทัยธานี สตูล และนครศรีธรรมราช ให้เร่งดำเนินการและแจ้งกระทรวงทราบ โดยให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน</p>	<p>- จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ลิงห์บุรี กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี นครนายก สระแก้ว อุทัยธานี สตูล และนครศรีธรรมราช</p>
<p>๒. การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้การเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การจัดงาน “OTOP Festival in the City 2009”</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ และจัดทำข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้า เช่น รายชื่อและประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่าย ฯลฯ โดยให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้จำหน่ายสินค้าของจังหวัด และให้ทำความเข้าใจกับผู้จำหน่ายสินค้าว่าการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในงานไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>ทั้งนี้ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ จะมีการแสดงขบวนแห่ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ให้ทุกจังหวัดร่วมดูแลรับผิดชอบการจัดขบวนแห่ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัดร่วมหารือการเตรียมงานต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า สามารถมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรุงเทพมหานคร</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๕. การกวดขันการปลอมแปลงบัตรประชาชนของคนต่างด้าว	- ให้ทุกจังหวัดกวดขันตรวจสอบเรื่องการปลอมแปลงบัตรประชาชนของคนต่างด้าว โดยใช้วิธีการสวมสิทธิผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งหายไปจากบ้านเป็นเวลานานและให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่า หากให้คนต่างด้าวโอนชื่อเข้าในทะเบียนบ้านถือเป็นผู้ร่วมปลอมแปลงเอกสารมีโทษทางอาญาและข้าราชการที่มีส่วนร่วมต้องรับโทษเช่นกัน	- จังหวัดทุกจังหวัด
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</u> ๑. การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดิน 	- ให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินและมีหนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดิน (สค.๑) ให้นำ สค.๑ ไปยื่นขอโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ หากพ้นกำหนดแล้วจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องต่อศาล	- จังหวัดทุกจังหวัด
๒. การประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน	- ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการประนอมข้อพิพาทในการครอบครองที่ดิน กรรมสิทธิ์ และเขตแดนที่ดิน โดยให้ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งและทำให้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินลดน้อยลง	- จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	- ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.จังหวัด) อย่างสม่ำเสมอและให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่	- จังหวัดทุกจังหวัด
๔. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการออกโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน	- ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและประเมินสถานภาพของที่ดินว่าเป็นที่สงวนไว้เป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากมิได้ใช้ประโยชน์แล้วให้นำที่ดินนั้นมาจัดให้ประชาชนที่ยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)</p>	<p>- ให้ ๑๖ จังหวัดที่ยังดำเนินการกำหนดแนวเขตที่ดินยังไม่แล้วเสร็จ คือ จังหวัดกำแพงเพชร , ลพบุรี , กระบี่ , ยโสธร, ประจวบคีรีขันธ์ , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , นครนายก , สระแก้ว , สงขลา , พังงา , ราชบุรี , สระบุรี , แม่ฮ่องสอน , จันทบุรี และ สตูล ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อจะได้มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชน</p>	<p>- จังหวัดกำแพงเพชร , ลพบุรี , กระบี่ , ยโสธร , ประจวบคีรีขันธ์ , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , นครนายก , สระแก้ว , สงขลา , พังงา , ราชบุรี , สระบุรี , แม่ฮ่องสอน จันทบุรี และ สตูล</p>
<p>๖. การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”</p>	<p>- ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ จะมีการประชุม กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และสตูล เป็นการประชุมเพื่อนำนโยบาย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งเป็นแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และสตูล</p>
<p>๗. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้</p>	<p>- ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กวัดขันและตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการตรวจสอบสถานบริการ จำนวน ๓ ชุด ให้คณะอนุกรรมการฯ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและจะได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>- ๑๔ จังหวัดภาคใต้</p>
<p>● ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิชัย ศรีขวัญ)</p> <p>๑. การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนเรื่องการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไปพร้อมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” หากจังหวัดใดมีความประสงค์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันให้ทำหน้าที่สื่อแจ้งกระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะนำเสนอการขับเคลื่อน นโยบายเร่งด่วนในการประชุมกระทรวงครั้งต่อไป ให้มี ๓ เรื่องหลัก คือ โครงการที่เห็นผลเร็ว (Quick win) ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในทันที โครงการนำร่องที่สำคัญ (Flagship) และโครงการที่เป็นโครงการที่มีผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น (Best practice) เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๓. การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเร่งจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวงเงินที่เหมาะสม สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงมหาดไทยตามที่ได้สั่งการไปแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. การเสนอเรื่องต่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ให้ทุกหน่วยงานที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนของงานที่เสนอ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อและประสานงานใน เรื่องงานที่เสนอด้วย</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๕. การเตรียมรับสถานการณ์ สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ</p>	<p>- ขอขอบคุณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำบัญชีสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารเรื่องสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่าง ถูกต้องและหากเกิดภัยพิบัติส่วนกลางจะได้ให้การช่วยเหลือ ได้ทันเหตุการณ์ โดยให้ทุกจังหวัดนำข้อมูลสาธารณภัยใน พื้นที่ลงใน Website ของจังหวัด และให้มีการเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเกิดภัยประมาณ ๑ - ๒ เดือน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๖. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน	- ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ และมีคณะทำงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุที่สามารถติดตามตัวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๗. การเร่งรัดบรรจุแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งว่าง	- ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการตามทีล้งาน ก.พ. เสนอให้ส่วนราชการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ และให้มีอัตราหมุนเวียนร้อยละ ๓ ของจำนวนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการทั้งหมดในส่วนราชการนั้น ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และรายงานข้อมูลอัตราว่างในทุกระดับ ทุกสายงานให้กระทรวงทราบ โดยขอให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๘. โครงการ“ทำดี มีอาชีพ”	- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” ซึ่งทราบว่า มีปัญหาในหลายพื้นที่ ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , อีเมล ๕๐๕๗๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒